

MỞ ĐẦU

1.1. Về Khoa Luật Dân sự

Khoa Luật Dân sự là một trong những Khoa chịu trách nhiệm đào tạo kiến thức pháp luật dân sự theo chương trình chung và các môn tự chọn¹. Khoa Luật Dân sự được đào tạo trình độ đại học theo quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18.3.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học; Đào tạo trình độ theo quy định tại thạc sĩ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30.8.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28.6.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Các chương trình đào tạo này phải đảm bảo về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22.6.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Khoa Luật Dân sự xác định về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý trong đào tạo².

1.2. Về tổ chức³

Khoa Luật Dân sự gồm: Lãnh đạo Khoa, Hội đồng Khoa, các Bộ môn, Tổ Công đoàn và Đoàn Khoa.

Lãnh đạo Khoa gồm 01 Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng Khoa. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Khoa quy định tại Điều 27 Nghị quyết 06/HĐTĐHL ngày 7.12.2020 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật TPHCM của Hội đồng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Trưởng Khoa phụ trách chung và phụ trách các công tác về nhân sự, Hội đồng Khoa, cử giảng viên đi học tập, nghiên cứu sinh. Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học giúp Trưởng Khoa về việc xây dựng các chương trình đào tạo; Công tác khoa học của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, Đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên chính quy văn bằng 1; Phân công giảng viên làm công tác Cố vấn học tập; Phụ

¹

<https://docs.google.com/document/d/1abbjOGnHlwPdNtLvRKh1PywqOoMCwkDGpkxQoceanW0/edit#heading=h.hpy4f9olwsxz>.

²

<https://luatdansu.hcmulaw.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/luatdansu/CHIEN%20LUOC%20PHAT%20TRIEN%20OKDS%202023.pdf>.

³ <https://luatdansu.hcmulaw.edu.vn/vi/khoa-luat-dan-su-113/gioi-thieu-khoa-luat-dan-su>.

trách các hoạt động của sinh viên; Phụ trách Đoàn khoa; Liên chi hội sinh viên; Phụ trách, phát triển Quỹ nghiên cứu khoa học giảng viên. Phó Trưởng Khoa phụ trách hành chính giúp Trưởng Khoa về việc phân công giờ giảng, coi thi, phụ trách Tổ công đoàn, hoạt động thi đua khen thưởng, quản lý, phát triển Quỹ khen thưởng cho sinh viên nghèo vượt khó, hoạt động kiểm định chất lượng. Giúp việc cho Trưởng Khoa còn có Trợ lý Khoa, chuyên viên.

Hội đồng Khoa⁴ Khoa Luật Dân sự gồm 10 giảng viên, trong đó có 3 giảng viên tại các đơn vị khác trong Trường⁵. Nhiệm vụ của Hội đồng Khoa quy định tại Điều 27 Nghị quyết 06/HĐTĐHL ngày 7.12.2020 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật TPHCM của Hội đồng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội đồng Khoa có nhiệm vụ tư vấn cho Trưởng Khoa về quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học, công nghệ của Khoa.

Khoa Luật Dân sự gồm 3 Bộ môn: Bộ môn Luật Dân sự, Bộ môn Luật Lao động, Bộ môn Luật Tố tụng dân sự và Hôn nhân gia đình. Lãnh đạo Bộ môn gồm 3 Trưởng Bộ môn. Nhiệm vụ của Bộ môn quy định tại Điều 28 Nghị quyết 06/HĐTĐHL ngày 7.12.2020 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật TPHCM của Hội đồng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ môn chịu trách nhiệm về chương trình, chất lượng, tiến độ giảng dạy được giao trong chương trình đào tạo. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và các nhiệm vụ khác.

Bộ môn Luật Dân sự phụ trách các môn học bắt buộc gồm: Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế, Luật Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hợp đồng Dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Alternative Dispute Resolution In Civil Cases, Comparative Intellectual property law, Intellectual Property Law, Droit de l'arbitrage Vietnamien, Responsabilité délictuelle, Comparative Tort Law, Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng. Các học phần tự chọn gồm: Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, Giao dịch dân sự về bất động sản, Hợp đồng dân sự thông dụng, Giao dịch dân sự về nhà ở. Bộ môn Luật Lao động phụ trách các môn học bắt buộc và tự chọn về Luật Lao động. Bộ môn

⁴ <https://luatdansu.hcmulaw.edu.vn/vi/lich-phan-cong-giang-day-152/hoi-dong-khoa>.

⁵ <https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/gioithieu>, <https://pnckh.hcmulaw.edu.vn/vi/nhan-su/to-chuc-nhan-su-2237>.

Luật Tố tụng dân sự và Hôn nhân gia đình phụ trách các môn học bắt buộc, gồm: Kỹ năng thực hành pháp luật, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án Dân sự, Civil Procedure Law. Các học phần tự chọn gồm: Pháp luật thi hành án dân sự, Giải quyết các yêu cầu, tranh chấp về hôn nhân và gia đình, Kỹ năng giải quyết các tranh chấp dân sự.

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác nhằm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc⁶. Công đoàn giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ công đoàn là mắt xích của công đoàn cơ sở, là bộ phận cấu thành cuối cùng trong hệ thống tổ chức công đoàn, nơi trực tiếp tuyên truyền, phát triển đoàn viên, tổ chức cho từng đoàn viên, viên chức, lao động nhằm thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên. Tổ công đoàn là nơi liên kết, gắn bó những người lao động với nhau và với tổ chức công đoàn. Tổ công đoàn là nơi tổ chức sinh hoạt, giúp đỡ, nắm bắt, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Tổ công đoàn mà trọng tâm là Tổ trưởng công đoàn thực hiện việc nhắc nhở đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nội quy lao động, nắm bắt và giải thích kịp thời những thắc mắc của người lao động, thăm hỏi, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời quyền lợi của người lao động. Tổ công đoàn Khoa Luật Dân sự⁷ bao gồm các giảng viên, chuyên viên.

Đoàn Khoa Luật Dân sự là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường Đại học Luật TP HCM. Đoàn Khoa có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam nhằm phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng,

⁶ Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012.

⁷ <https://www.hcmulaw.edu.vn/#>.

xã hội văn minh theo định hướng XHCN. Đoàn Khoa phải thực hiện việc giáo dục chính trị tư tưởng, luật pháp, lối sống, nếp sống, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc cho thanh niên. Đoàn Khoa Luật Dân sự chịu sự lãnh đạo của Trường Khoa.

1.3. Về giảng viên cơ hữu⁸

Khoa Luật Dân sự có 41 giảng viên. Định hướng tăng cường đội ngũ viên chức làm công tác giảng dạy và các công tác khác theo đề án vị trí việc làm của Trường theo số lượng người làm việc giai đoạn 2022-2025 là 61 người trong đó gồm 51 viên chức là giảng viên và 10 hợp đồng⁹. Về học hàm, học vị, giảng viên Khoa Luật Dân sự bao gồm 01 Giáo sư, 01 Phó Giáo sư, 10 tiến sĩ, 29 thạc sĩ. Trong đó, có 02 giảng viên đang nghiên cứu ở nước ngoài (Phần Lan và Úc). Trong số các giảng viên của Khoa có 03 giảng viên cao cấp, 05 giảng viên chính, nhiều giảng viên được đào tạo tại nước ngoài hoặc đã giảng dạy, là Giáo sư thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo đại học nước ngoài. Giảng viên Khoa Luật Dân sự đồng thời là Trọng tài viên chiếm tỷ lệ khá lớn¹⁰. Về số lượng giảng viên trong các Bộ môn: Bộ môn Luật Dân sự có 21 giảng viên; Bộ môn Luật Lao động có 8 giảng viên; Bộ môn Luật Tố tụng dân sự và Hôn nhân gia đình có 12 giảng viên¹¹.

1.4. Về giảng viên thỉnh giảng¹²

Khoa Luật Dân sự hợp tác thỉnh giảng với các giảng viên là các cán bộ có học vị trong các cơ quan tư pháp, tổ chức hành nghề luật cho chương trình cử nhân, thạc sĩ. Đây là nguồn giảng viên hỗ trợ Khoa trong việc trình bày các chuyên đề chuyên sâu, thực tiễn hành nghề luật để bảo đảm cho sinh viên, học viên được tiệm cận với việc áp dụng pháp luật, hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy khoa học cho sinh viên, học viên, góp phần đào tạo nhân lực trình độ cao.

1.5. Về nghiên cứu sinh

Hiện nay, Khoa Luật Dân sự có 5 nghiên cứu sinh đang thực hiện việc hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28.6.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Hằng năm, Khoa Luật Dân sự cử ít nhất 3 giảng viên làm nghiên cứu sinh

⁸ <https://luatdansu.hcmulaw.edu.vn/vi/lich-phan-cong-giang-day-152/giang-vien-co-huu>.

⁹ Chiến lược phát triển Khoa Luật Dân sự giai đoạn 2021 – 2025 định hướng 2030.

¹⁰ <https://www.viac.vn/danh-sach-trong-tai&page=4>.

¹¹ <https://luatdansu.hcmulaw.edu.vn/vi/lich-phan-cong-giang-day-152/giang-vien-co-huu>.

¹² <https://luatdansu.hcmulaw.edu.vn/vi/lich-phan-cong-giang-day-152/giang-vien-thinh-giang>.

trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn. Phần đầu trong thời gian tới, ngoài các nghiên cứu sinh hoàn thành công tác nghiên cứu và được công nhận học vị tiến sĩ, tăng cường đội ngũ tiến sĩ từ các nguồn khác và hỗ trợ các giảng viên đủ điều kiện làm Phó Giáo sư theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Khoa Luật dân sự tăng cường việc cử giảng viên làm tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 89, chương trình hợp tác và các chương trình khác.

1.6. Về kết quả đào tạo

Đối với kết quả đào tạo, các nghiên cứu sinh về cơ bản hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. Đối với nghiên cứu sinh nước ngoài có 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công, nhận bằng và công tác tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Các nghiên cứu sinh còn lại là giảng viên của Khoa Luật Dân sự, giảng viên của các Trường đại học khác, thẩm phán Tòa án hoặc công chứng viên làm việc trong văn phòng công chứng. Để kết nối với Nhà trường sau khi tốt nghiệp, Trường có địa chỉ để cựu nghiên cứu sinh¹³ liên hệ với Trường trong hoạt động hỗ trợ chuyên môn, tài chính¹⁴. Các nghiên cứu sinh của chuyên ngành Luật Dân sự - Tố tụng dân sự sau khi tốt nghiệp, nhận bằng tiến sĩ đều phát huy được kết quả học tập và nghiên cứu của mình.

¹³ <https://daotao.hcmulaw.edu.vn/?PageId=79d80304-9480-4c03-9f89-2246c66b050a&ModuleID=30174dea-54d6-4cfa-9df8-4ad5494da6d1&Role=CSV>.

¹⁴ <https://daotao.hcmulaw.edu.vn/Default.aspx?TopicId=1e22a0d0-0eb5-4557-b25a-df9e24a00db8>.